

# เสียง — INDEPENDENCE NEWS เสรีภาพ

หนังสือพิมพ์เพื่อสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน  
ปีที่ 15 ฉบับที่ 356 ประจำปีแรกเดือนมิถุนายน 2549 ราคา 10 บาท

## นักเรียนแห่เรียนราชภัฏ หลังพลาดแอดมิชชัน

แหล่งข่าวจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ระบบแอดมิชชันทำให้นักเรียนจำนวนมากต้องพลาดหวังในรอบแรกเหมือนกับที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ แต่สำหรับรองสองที่ผ่านพ้นไปได้และได้จำนวนนักศึกษาปีที่ 1 ชุดใหม่ จำนวน 300 คนนั้นถือว่าไม่มีปัญหาและผ่านพ้นไปได้ด้วยดี อย่างไรก็ตามพบความน่าแปลกประหลาดใจที่ว่ามึนักเรียนหลายคนที่สอบได้กลับขอสละสิทธิ์ ซึ่งไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริงว่าเกิดจากสาเหตุใด

ซึ่งบางที่อาจเกิดจากการไปสอบได้ในมหาวิทยาลัยอื่นด้วยเช่นกัน ทั้งๆ ที่มีนักเรียนหลายคนที่หวังจะสอบเข้าตามระบบแอดมิชชันต้องพลาดหวังและหันไปหาสถานศึกษาอื่นกันแทบไม่ทัน เนื่องจากระยะเวลาในการสอบไล่เรียกกันมากในช่วงที่ระบบยังมีปัญหา กระนั้นก็ถือว่าทุกอย่างเริ่มเข้าที่และนักเรียนที่พลาดหวังตามระบบต่างๆ ก็พยายามชวนชวนหาแหล่งเรียนกันตามปกติ

อาจารย์วรศุภฎี ปิงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2549 จำนวนประมาณ 3,400 คน ปรากฏว่าในปีนี้สัดส่วนการสมัครก็ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา และเกินกว่าเป้าที่ตั้งเอาไว้คือประมาณ 3,700 คน ส่วนหนึ่งอาจเป็นนักเรียนที่ผิดหวังมาจากการเอ็นทรานซ์หรือระบบแอดมิชชัน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมหาวิทยาลัยเน้นการช่วยเหลือนักเรียนในท้องถิ่นทุกคนให้ได้รับการศึกษา ดังนั้นกลุ่มนักเรียนอาจจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งข้อมูลนี้จะนิ่งได้ก็ต่อเมื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ เสร็จสิ้นลงหมดเสียก่อน เพราะนักเรียนบางส่วนยังยุ่งกับการหาที่สอบกันไม่หยุด

อาจารย์วรศุภฎี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดการเรียนตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งก็ยังคงรอช่วยเหลือหรือรองรับนักเรียนที่ผิดหวังจากการสอบเข้าสถาบันการศึกษาอื่นๆ ตามปกติแม้ว่าจะล่วงเข้าสู่การเปิดภาคเรียนแล้วก็ตาม โดยกำหนดระยะเวลาที่ยังมีสิทธิ์เข้าเรียนภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเปิดเรียน เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการวัดผลและประเมินผลกันอยู่

ซึ่งหากว่ามีการสมัครเข้าไปเพิ่มเติมก็จะรับเข้าเรียนตามปกติทั้งนี้ตามปกติก็จะรับเอาไว้หมดเพื่อให้นักเรียนไม่ต้องเสียโอกาสและเสียอนาคตทางการเรียน.